

สรุปข่าวประจำวันวันที่ ๑๑ - ๑๔ เมษายน 2558

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่มาแหล่งข่าว	ประเด็นข่าว
ข่าวจังหวัดกำแพงเพชร	
- Kpp News	<p><u>อุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชน กับ รถกระบะ</u>  <u>วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๔๐ น. เกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ชน กับ รถกระบะ ดี</u>  <u>แมค เหตุเกิดที่ หมู่ ๑๘ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร มีผู้เสียชีวิต ๑ ราย ทราบ ชื่อ</u>  <u>นายกมล เนินพลับ อายุ ๑๔ ปี เป็นคนจาก ต.หนองเบน จ.นครสวรรค์ ทราบว่า ผู้เสียชีวิต</u>  <u>กำลังจะเทียวน้ำตกคลองลาน ระหว่างทางถนนเป็นมอสูง รถผู้เสียชีวิตที่มากันกลุ่มใหญ่ ได้</u>  <u>แข่งรถขึ้นไป และมีรถกระบะ สวนมาทำให้รถชนกันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตดังกล่าว</u></p>

ที่มาแหล่งข่าว	ประเด็นข่าว
<b>ข่าวกระทรวงสาธารณสุข</b>	
- นสพ.เดลินิวส์	<p><b>‘สุตารัตน์’ และ สปสช.จัดงบใหม่แก้ปัญหา รพ.ขาดทุน</b></p> <p>‘คุณหญิงสุตารัตน์’ เผยหลักประกันสุขภาพปัจจุบันมีหลักการผิดเพี้ยนจากเดิม ระบุปัจจุบันนี้ รพ.ได้รับงบน้อย และจัดสรรเงินเข้าสู่ รพ.เพื่อดำเนินการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ตามแนวทางของ สธ. สปสช. และเขตสุขภาพประชาชน แจงปัจจุบันพบมีการนำเงินก้อนนี้ไปใช้จ่ายมั่ว สปสช.เอาเงินไปทำเอง ตั้งโครงการสะแสะปะ ทำให้เงินถูกดูดออกมาจากรพ. แจงก่อนให้ประชาชนร่วมจ่าย จ้างจัดสรรเงินให้เหมาะสม ให้ถึง รพ. อย่าหายออกจากระบบ มั่นใจ ๒,๕๐๐ บ. คือค่าหัวสูงสุดที่ควรจะเป็น</p>
- สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข	<p><b>สธ.ยืนยันไม่ต้องกังวลขาดแคลนวัคซีนฮิบ เหตุยังไม่จำเป็น เด็กไทยได้ครบ ๑๐ ชนิดเพียงพอ</b></p> <p>สธ.แจงไทยไม่ขาดแคลนวัคซีนรวมชนิดพื้นฐาน ๔ ชนิด เด็กไทยทุกคนได้รับตามวัยรวมแล้ว เด็ก ๑ คนจะได้รับวัคซีนจำเป็นพื้นฐาน ๑๐ ชนิด เพียงพอต่อการป้องกันโรค ส่วนวัคซีนรวมที่เพิ่มอีก ๑ ชนิด คือ เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียฮิบนั้น คณะอนุกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการรอบด้านแล้ว ยังไม่แนะนำให้บรรจุไว้ในตารางการให้บริการวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่ต้องกังวลกรณีการขาดแคลนวัคซีน</p>
- เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p><b>กพย.ทำหนังสือถึง ‘นพ.รัชตะ’ ทวงถามร่าง พ.ร.บ.ยา หลังถูกตีกลับ ไม่เสนอ ครม.</b></p> <p>ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการแผนงานพัฒนากลไกเฝ้าระวังระบบยา (กพย.) กล่าวถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ...ฉบับใหม่ว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เสนอร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับปรับปรุงที่เคยถูกภาคประชาชนและเภสัชกรทั่วประเทศออกมากัดค้าน เนื่องจากบางมาตรายังมีข้อท้วงติง ปรากฏว่าเมื่อมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับปรับปรุงดังกล่าวไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีกลับไม่ถูกผลักดันเข้าสู่คณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ถูกตีกลับ โดยให้เหตุผลว่ายังมีข้อท้วงติงต่างๆ จนบัดนี้เรื่องมาอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แต่ไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าจะปรับแก้ใหม่หรือไม่ ที่น่ากังวลคือมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า อาจมีการตัดเนื้อหาเรื่องโครงสร้างราคายาทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญมาก</p>
- www.hfocus.org	<p><b>"ยงยุทธ" เผยปรับโครงสร้าง สปสช. เสร็จภายในรัฐบาลนี้</b></p> <p>นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบประมาณของ สปสช.ว่า เรื่องดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ (คตร.) รับผิดชอบไปแล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะดำเนินให้แล้วเสร็จได้อย่างเร็วที่สุด แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการดูระบบการดำเนินการของ สปสช.ทั้งหมด ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการที่จะพิจารณาระบบของ สปสช.ทั้งหมดที่จะปรับปรุงให้ยั่งยืน โดยพิจารณาทั้งในส่วนระบบค่าใช้จ่าย รายได้ เป็นต้น โดยจะรับฟังความคิดเห็นจากสภาพัฒนาฯ (สปช.) ซึ่งตนยังไม่ทราบว่ามีความเห็นอย่างเป็นทางการออกมาหรือยัง แต่เท่าที่ทราบก็มีผู้ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูป สปสช. จำนวนมากก็ต้องนำมาประมวล ทั้งนี้จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่งเชื่อว่าการปรับระบบทั้งหมดจะสามารถให้แล้วเสร็จได้ภายในรัฐบาลนี้ และได้มีการดำเนินการไปแล้ว ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว นอกจากนี้ยังมีแนวคิดจัดตั้งหน่วยงานกลางภายใต้ชื่อ “สถาบันมาตรฐานข้อมูลสวัสดิการสุขภาพ” ที่จะรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานประกันสังคม สปสช.และกรมบัญชีกลาง เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ภายใต้กำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี</p>